



## บันทึกข้อความ

5533

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๕๖๗

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ/  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ทราบ)

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาการขอขยายเวลาการส่งแบบตอบรับการตีพิมพ์บทความในวารสารนานาชาติ (SABRAO) ของนายจำเริญ พุทธราช นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพืชไร่ และมอบหมายให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการ โดยเชิญ นายจำเริญ พุทธราช และอาจารย์ที่ปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกลั่นกรองรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) พิจารณาตามลำดับ นั้น

บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีข้อสรุปเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ดังนี้

๑. หัวข้อคุณสมบัติของนักศึกษา เรื่อง “การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวโพดหวานต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกกรมกับการผสมกลับ (Marker Assisted Selection for Resistance to Northern Corn Leaf Blight in Sweet Corn Lines)” เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

๒. นักศึกษาได้ทุ่มเททำงานวิจัย และผลงานวิจัยมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากงานวิจัยดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่สมบูรณ์ ทำให้การเผยแพร่ผลงานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้

๓. นักศึกษาได้สอบผ่านคุณสมบัติ และดำเนินการตามขั้นตอนของบัณฑิตวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ยังคงค้างเฉพาะยื่นแบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยเท่านั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาดังกล่าว จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

(๑) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาขยายเวลาส่งแบบตอบรับผลงานวิจัยของนักศึกษาดังกล่าวออกไปอีก ๑๖๗ วัน โดยให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าของการตีพิมพ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อบัณฑิตวิทยาลัยจะได้กำกับดูแลและติดตามความก้าวหน้าต่อไป

(๒) ให้บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาแนวทางการดำเนินการจากมหาวิทยาลัยอื่น และจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ในการนี้ ได้เสนอแนวทางประกอบการพิจารณาออกเป็น ๒ แนวทาง คือ

แนวทางที่ ๑ พิจารณาเห็นชอบให้นักศึกษาขยายเวลาส่งแบบตอบรับผลงานวิจัยของนักศึกษาออกไปอีก จำนวน ๑๖๗ วัน (นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันแรกที่พ้นกำหนด ๖ ปีการศึกษา ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) และนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

แนวทางที่ ๒ พิจารณาเห็นชอบให้นักศึกษาขยายเวลาส่งแบบตอบรับผลงานวิจัยโดยจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการขอขยายเวลา กรณีรอการตอบรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษารายนี้ และรายอื่น ๆ ต่อไป เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ